



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางนาฉะอาด ร่วมต้านการทุจริต
(MOPH Together Against Corruption)”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายธำรงค์ดี ธรรมเจริญ สาธารณสุขอำเภอบางนา ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางนา ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางนา ให้ยึดมั่นในสถาบันหลัก อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ จะเป็นคนดีมีคุณธรรม และประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคงดำรงอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติงานราชการอย่างถูกต้องชอบธรรม ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ และไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชนและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามค่านิยมในการบริหารงาน อันได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งมั่นในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง สร้างสังคมสาธารณสุขอำเภอบางนาที่ปลอดจากการทุจริต และประพฤตินิยมขบนำสู่ “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางนาฉะอาด ร่วมต้านการทุจริต” (Together Against Corruption : TAC) รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และขอถวายสัตยาจาว่าจะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนของราชอาณาจักรไทยสืบไป รวมทั้งจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อันได้แก่ มาตรการการใช้ธรรมาภิบาล มาตรการการเบิกค่าตอบแทน มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศักยภาพงาน ประชุมและสัมมนา และมาตรการการจัดพัสดุ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธำรงค์ดี ธรรมเจริญ)
สาธารณสุขอำเภอบางนา



ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

.....

ข้าพเจ้า นายธำรงค์ศักดิ์ ธรรมเจริญ สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ขอประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉางทุกคนว่า สำนักงานสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวม ออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด รวมถึง การปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับกระทรวงของตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุขปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉางใสสะอาด ร่วมต้านการทุจริต” (Together Against Corruption : TAC)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธำรงค์ศักดิ์ ธรรมเจริญ)
สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา
ของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างมีธรรมาภิบาลสำหรับ ส่วนราชการ หน่วยงานและหน่วยบริการของกระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนผู้สั่งใช้ยาผู้ประกอบการวิชาชีพและบุคลากร สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดหา จนกระทั่งถึงการใช้ยา

ดังนั้น เพื่อนำเกณฑ์จริยธรรมดังกล่าว ไปสู่การปฏิบัติ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง จึงออกประกาศกำหนดแนวทาง ปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา ดังนี้ ในประกาศฉบับนี้

“ยา” หมายความว่า ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา ยาเสพติดให้โทษตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

“การส่งเสริมการขายยา” หมายความว่า การที่ผู้ขายต้องการให้ข้อมูล ข้อความ การชักชวน จูงใจหรือการกระทำด้วยวิธีอื่นใดที่มุ่งหมายให้มีการสั่งใช้ การสั่งซื้อ หรือการใช้ยาเพื่อประโยชน์ทางการค้า

“ผู้สั่งใช้” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบการวิชาชีพทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการสาธารณสุขอื่นที่มีสิทธิหรือหน้าที่ในการสั่งใช้ยา

“ผู้ประกอบการวิชาชีพ” หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ประกอบการเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม การพยาบาล เทคนิคการแพทย์ กายภาพบำบัด การแพทย์แผนไทย การสาธารณสุขชุมชนและผู้ประกอบการวิชาชีพ หรือผู้ประกอบการศิลปะสาขาอื่นตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

“ผู้แทนบริษัทยาหรือพนักงานขายยา” หมายความว่าตัวแทนของบริษัทยาที่มีหน้าที่เข้าพบผู้ประกอบการวิชาชีพเพื่อนำเสนอข้อมูลยา

“บริษัทยา” หมายความว่า บริษัท บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต นำเข้า และจำหน่ายยาทั้งในและต่างประเทศ (รวมถึงบริษัทยาที่เกี่ยวข้องกับ มูลนิธิ สมาคม องค์กร ฯลฯ) ทั้งนี้ รวมถึงองค์การเภสัชกรรม

“ผู้บริหาร” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจตัดสินใจลงนามหรือมีอำนาจสั่งการ ในการคัดเลือกจัดซื้อจัดหายาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

“ผู้มีอำนาจ” หมายความว่า กลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทำหน้าที่คัดเลือก เสนอ จัดหา หรือดำเนินการ สั่งซื้อยาในหน่วยบริการหรือหน่วยงาน

“บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา” หมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยตำแหน่งหรือที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดหาของหน่วยบริการหรือหน่วยงานเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา และการส่งเสริมการขายยา แนวทางการปฏิบัติ การรับประโยชน์จากบริษัทยา หรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา

๑. กรณีรับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ จากการซื้อขายและเวชภัณฑ์มีค่าใช้จ่ายต้องไม่เป็นการหารายได้ ในลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทนทุกประเภท

๒. ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ผู้สั่งใช้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาและบุคลากรผู้ทำหน้าที่การจ่ายส่ง มอบยาให้ปฏิบัติต่อผู้แทนบริษัทฯ หรือพนักงานขายยา ดังนี้

๒.๑ ไม่รับเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ยกเว้นเงินค่าตอบแทนวิทยากรบรรยายทางวิชาการ ค่าพาหนะเดินทาง และค่าที่พักสำหรับวิทยากรเท่านั้น และไม่รับเงินที่เป็นเงินทุนวิจัยจากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย

๒.๒. ไม่รับของขวัญ ของที่ระลึก ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ รวมถึงมอบให้คู่สมรสหรือญาติวันแต่

๒.๒.๑ สิ่งของที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาท เฉพาะเนื่องในโอกาสพิเศษ หรือวาระตามประเพณีเท่านั้น

๒.๒.๒. สิ่งที่เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยัง ประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยรับในนามของโรงพยาบาลค่าตักกล้า และไม่ขัดต่อหลักธรรมาภิบาล

๒.๓ ไม่รับบริการใดๆ อันเป็นกิจส่วนตัว

๒.๔ การรับการสนับสนุนบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย ไปประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังนี้

๒.๔.๑ ต้องก่อประโยชน์ให้องค์กร โดยไม่มีเงื่อนไขข้อผูกพันใดๆ กับบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่ายที่ให้การ สนับสนุน

๒.๔.๒ ต้องผ่านความเห็นชอบของสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

๒.๔.๓ มีการกำหนดความถี่ที่เหมาะสมในการได้รับการสนับสนุน ไม่เกินปีละ ๑-๒ ครั้งต่อบริษัทหรือตาม ความเหมาะสมเพื่อประโยชน์ขององค์กร

๒.๔.๔ ให้รับการสนับสนุน เฉพาะค่าเดินทาง ค่าลงทะเบียน ค่าวิทยากร ค่าอาหารและที่พักสำหรับตนเอง เท่านั้น และเฉพาะช่วงเวลา สถานที่ ของการอบรม สัมมนา นั้นๆ

๒.๔.๕ ในกรณีที่ได้รับความเห็นชอบ ผู้ได้รับการสนับสนุน ต้องขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการปฏิบัติ การส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย

๑. การรับตัวอย่างยา ในการนำตัวอย่างยามาจ่ายให้กับผู้ป่วยหรือหน่วยงาน ต้องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่นคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด และมีระบบกำกับดูแล ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ ต้องคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญ ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา หรือ เพื่อประโยชน์ส่วนตน

๒. การควบคุมกิจกรรมส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีค่าใช้จ่าย

๒.๑. ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ ผู้สั่งใช้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา และบุคลากรผู้ทำหน้าที่การจ่ายส่ง มอบยา ต้องไม่แสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาใดๆ ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ กรณีที่มีการแสดง ความเห็นทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับยา ให้เปิดเผยว่าตนมีส่วนเกี่ยวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ นั้นในสถานะใด

๒.๒. การจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพในโรงพยาบาล แก่ผู้ป่วย และประชาชน ไม่อนุญาตให้ระบุหรือกล่าวถึงชื่อการค้าของยา ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการโฆษณาแอบแฝงกับการให้ความรู้ และต้องอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการ โดยห้ามมิให้โฆษณาอวดสรรพคุณเกินจริง

๒.๓. ไม่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่เอกสารแผ่นพับ แผ่นป้ายหรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง หรือเป็นการส่งเสริมการขายยาแก่ผู้ป่วยและประชาชน

๒.๔. การจัดประชุมวิชาการโดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการ วิทยากร จากบริษัทฯ ภายใน
หน่วยงานโรงพยาบาลระยอง ต้องกระทำโดยเปิดเผย และผ่านความเห็นชอบจากสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

๒.๕. ผู้แทนบริษัทฯ หรือพนักงานขายยา ห้ามเข้าพบผู้สั่งใช้ยาขณะทำการตรวจรักษาผู้ป่วย และ
ห้ามทำกิจกรรมใดๆ อันเป็นการรบกวนบุคลากร และผู้ป่วย

๒.๖. ห้ามรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัทฯหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาเป็นการส่วนตัว เว้นแต่เป็นการให้แก่
หน่วยบริการหรือหน่วยงาน โดยต้องเกิดประโยชน์แก่หน่วยบริการหรือหน่วยงาน นั้นๆ

๔. การจัดซื้อยา เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
กฎกระทรวงระเบียบและที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

๕. กำหนดให้จัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ ที่มีใช้ยาด้วยราคาสุทธิแนวทางการปฏิบัติ การตรวจสอบตามเกณฑ์
จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาหรือเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยาให้คณะกรรมการตรวจสอบภายใน
และควบคุมภายใน ดำเนินการตรวจสอบตามแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์ จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริม
การขายยา และรายงานให้สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ทราบเป็นรอบๆ ไป ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๗/ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายธำรงค์ศักดิ์ ธรรมเจริญ)
สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานด้วยการปฏิบัติต่อกันอย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันและไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานดังกล่าว สำนักงานกระทรวงสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง จะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง ให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน และบุคลากรทุกคน และบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานเพื่อมิให้มีการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

(นายดำรงศักดิ์ ธรรมเจริญ)
สาธารณสุขอำเภอบ้านฉาง